



สภาเภสัชกรรม (The Pharmacy Council of Thailand)

สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 080 285 8082

Website: <https://www.pharmacycouncil.org> Email: pharthal@pharmacycouncil.org

ที่ สก.01/01/ว.52

2 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอความร่วมมือเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม 2563

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยสภาเภสัชกรรมร่วมกับเภสัชกร และเครือข่ายสมาคมวิชาชีพเภสัชกรรมทุกองค์กร ได้ร่วมกันจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรมทั่วประเทศต่อเนื่องทุกปีมากกว่า 1 ทศวรรษ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นบทบาทของเภสัชกร ในการดูแลความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในสังคม ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมืออันดีระหว่างเภสัชกรในจังหวัดกับสภาเภสัชกรรม

สำหรับงานสัปดาห์เภสัชกรรม 2563 ได้กำหนดจัดในระหว่างวันอาทิตย์ ที่ 21 - วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 แต่เนื่องจากในสถานการณ์โควิด19 ทำให้การจัดกิจกรรมในลักษณะการชุมนุมที่มีคนหมู่มากทำไม่ได้ อีกทั้งระยะเวลาที่กระชั้นมาก ทำให้การเตรียมงานต่าง ๆ อาจจะไม่ทัน สภาเภสัชกรรมจึงขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานในการจัดงานในปี 2563 ดังนี้

1. ให้แต่ละเครือข่ายปรับรูปแบบการจัดงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เช่น จัดบอร์ดนิทรรศการ รณรงค์ทางสื่อโซเชียลต่าง ๆ ฯลฯ

2. ประเด็นที่ใช้ในการจัดงาน ยังคงยึดประเด็นเภสัชกรปฐมภูมิ “ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน มีเภสัชกรอยู่ใกล้ ปลอดภัย” (ปี 2563 เน้นครอบครัว) โดยโดยมีประเด็นเสริมคือ “ทุกครอบครัวสามารถปรึกษาปัญหาการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งในสถานการณ์ COVID19 และอื่นๆได้ที่เภสัชกร”

3. เชิญชวนเภสัชกรในพื้นที่และผู้แทนสภาเภสัชกรรมประจำจังหวัด แจ้งชื่อเภสัชกร จากหน่วยบริการปฐมภูมิ/เภสัชกรชุมชน ที่พร้อมจะเป็นเสมือน “เภสัชกร ที่สามารถให้คำปรึกษาประจำครอบครัว ในชุมชน” พร้อมสถานที่ทำงานหรือหน่วยบริการอื่น ๆ ในพื้นที่ โดยแจ้งรายชื่อผ่านทาง QR Code ด้านท้ายจดหมายนี้ เพื่อให้ประชาชนทราบและเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาจากเภสัชกร

4. ในปีนี้ไม่มีการจัดทำสื่อหรือสิ่งสนับสนุนจากส่วนกลาง รวมทั้งงบประมาณรายจังหวัดแบบปีที่แล้ว แต่หากจังหวัดไหนมีความจำเป็นเรื่องงบประมาณจริง ๆ ขอให้ประสานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อหารือร่วมกันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม 2563 ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์)

นายกสภาเภสัชกรรม



โปรดสแกน QR code เพื่อแจ้งชื่อเภสัชกร จากหน่วยบริการปฐมภูมิ/เภสัชกรชุมชน หรือ shorturl.at/dilC1